

ใครจะช่วยอุตสาหกรรมเวชสารได้

จุฬาลงกรณ์เวชสารเป็นวารสารที่เผยแพร่
ความรู้ทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อผู้อ่าน
ได้รับติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่ง
ที่ควรพบใหม่ ทบทวนความรู้ที่น่าสนใจ
และเป็นเสมือนตัวแทนของสถาบันคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จุฬาลงกรณ์เวชสาร
ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จึง
มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากพอทำให้สามารถ
ผลิตจำนวนวารสารจาก 4 ฉบับต่อปีเป็น 6 ฉบับ
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์ทางบ้าน
และเมืองไม่เอื้ออำนวย ราคาค่าพิมพ์ที่ต้องใช้
ในการพิมพ์ตลอดปีต้องเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ
ถึง 120,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายนี้ส่วนหนึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางส่วนจากการ
บริจาคและจากค่าบำรุงสมาชิกหรือการบริจาค

โดยศิษย์เก่า ต้นทุนการผลิตต่อวารสาร 6 เล่ม
ประมาณ 120 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ในขณะที่
เราคิดค่าสมาชิกเพียง 50 บาทต่อปี นอกจากนี้
ในการส่งจ่ายทาง *ธนาณัติ* จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การไปรับเงินที่สำนักงานไปรษณีย์โทรเลข
จำนวนหนึ่ง ทำให้ในที่สุดจุฬาลงกรณ์เวชสาร
จะแทบไม่เหลือเป็นรายได้จากค่าบำรุงสมาชิก
ดังนั้นถ้าจ่ายเป็นธนาณัติสถานที ๆ ขึ้นเงินได้
ใกล้ที่สุดคือ แขวงปทุมวัน หรือส่งจ่ายเป็น
ตัวแลกเงิน ก็จะสะดวกกว่าในด้านการรับเงิน
แต่อย่างไรก็ตามเรายังอยากให้มีผู้อ่านสนใจต่อ
งานของสถาบันนี้ การมีสมาชิกจำนวนมากพอ
เป็นข้อดี บ่งถึงคุณภาพของวารสารในสายตา
ผู้อ่าน และถ้าท่านผู้เป็นสมาชิกมีความเห็นใจ
ต้องการบริจาคให้มากกว่าค่าสมาชิกที่เก็บตาม
ปกติก็นับว่าเป็นผู้ช่วยวารสารของเราอย่างมาก

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นศาสตร์
ที่วัดด้วยความจริง มีระบบระเบียบที่ต้องยึดถือ

ให้มีความเชื่อถือได้ ดังนั้นก่อนการตีพิมพ์บทความต่าง ๆ บทความนั้นจึงได้รับการพิจารณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขให้ดีที่สุดก่อนที่จะเผยแพร่ถึงท่านผู้อ่าน ในการพิจารณานี้กองบรรณาธิการได้วางรูปแบบสำหรับการประเมินนิพนธ์ต้นฉบับ การรายงานผู้ช่วยบทฟื้นฟูวิชาการ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโดยลับชื่อผู้นิพนธ์ออกก่อนเพื่อป้องกันอคติอันอาจจะมี หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้วกองบรรณาธิการมีหน้าที่รวบรวมความเห็นของท่านส่งกลับให้ผู้นิพนธ์พิจารณาแก้ไข หรือถ้าผ่านการประเมินโดยไม่ต้องแก้ไขก็จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการพิจารณาโดยวิธีนี้อาจทำให้เสียเวลาบ้างแต่ก็ค่อนข้างยุติธรรมและมีประโยชน์ต่อท่านผู้เขียน ดังนั้นผู้ที่ช่วยจุฬาลงกรณ์เวชสารอย่างมากโดยเสียสละทั้งเวลาและให้ความรู้อันมีค่า โดยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพียงปีละครั้งในจุฬาลงกรณ์เวชสารเท่านั้นคือท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานช่วยส่วนรวมแบบปิดทองหลังพระนี่เอง จึงขอให้ได้รับความขอบคุณอีกครั้ง ณ โอกาสนี้ด้วย

ถ้าจุฬาลงกรณ์เวชสาร ไม่มีผู้เขียนวารสารนั้นก็ต้องสูญสลายไปเช่นเดียวกับวารสารบางฉบับที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่เพียง 1 เล่มหรือ

น้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นหัวใจของจุฬาลงกรณ์เวชสารก็คือผู้เขียน โดยที่อาจมาจากสถาบันหรือสถาบันอื่น ๆ การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์นั้นมีรูปแบบเฉพาะที่ผู้เขียนควรยึดถือ ที่สำคัญที่สุดคือก่อนจะเขียนต้องถามตัวเองเสียก่อนว่าเขียนแล้ว *ผู้อ่าน* จะได้อะไร: ความคิดใหม่? ความรู้ใหม่? หรือนำไปประยุกต์ได้? ถ้าการเขียนไม่ยังประโยชน์ให้ผู้อ่าน ผู้เขียนน่าจะพิจารณาบททวนใหม่ อนึ่งการเผยแพร่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องจะยังมีโทษมากขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงสามารถช่วยวารสารของเราได้ด้วยการพยายามทำบทความให้ดีที่สุด ถ้าเป็นการวิจัยก็ต้องเป็นการวิจัยที่ได้รับการวางแผนที่ดีมีจุดประสงค์แน่นอน มีวิธีวัดผลที่เชื่อถือได้ การวิจารณ์และการสรุปผลอยู่ในขอบข่ายที่เป็นไปได้ โดยไม่ขยายความเกินกว่าผลของการวิจัยนั้น ถ้าเป็นบทฟื้นฟูวิชาการก็ควรให้ความรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ การรายงานผู้ช่วยควรทำตามรูปแบบสากลนิยมแระควรมีเหตุผลเพียงพอในการนำผู้ช่วยมารายงานในการเขียนบทความบางครั้งผู้นิพนธ์อาจมีจุดบอดหรือมองข้ามสาระสำคัญบางประการไป ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกองบรรณาธิการเลือกสรรน่าจะได้รับการพิจารณาจากผู้นิพนธ์ว่าเป็นการตีเฟื่อก่อน โดยอาจเกิดจากข้อบกพร่องในวิธีการเขียนที่ทำให้การสื่อ

ความหมายไม่ชัดเจน ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเข้าใจผิด
 ผู้บริหารก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงโต้แย้งได้โดยไม่มีข้อ
 ว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ ทั้งนี้ผู้เขียนจึง
 สามารถช่วยจุฬาลงกรณ์เวชสารได้โดยการเขียน
 ๕๖ มีคุณภาพทั้งรูปแบบและภาษาที่ใช้และมี
 ๕๗ ระวังพอที่จะรับคำติชมจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน
 ๕๘ ของบรรณาธิการได้โดยไม่มีความขุ่นเคือง
 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ถ้ามีแต่เจ้าภาพไม่มี
 ๕๙ ผู้รับเชิญ งานหนักเป็นความล้มเหลวอย่าง
 ๖๐ การทำหนังสือถ้าไม่มีผู้อ่านก็เช่นกัน
 ๖๑ ผู้อ่านจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า
 ๖๒ ทางกองบรรณาธิการจึงได้ขอให้มีการ
 ๖๓ เป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารแทนการ
 ๖๔ ใ้หรืออย่างแต่ก่อน ก็เพื่อเป็นการยังเสียงว่า
 ๖๕ ผู้สนใจในวารสารนี้ และเรารู้ว่าผู้ที่
 ๖๖ เป็นสมาชิกคือผู้ที่ต้องการอ่าน ถึงไม่
 ๖๗ หมดเล่มแต่เลือกอ่านบางเรื่องที่น่าสนใจก็ยังมี
 ๖๘ จากผู้อ่านคือของขวัญสำหรับกองบรร
 ๖๙ ณาธิการ ครั้งหนึ่งในการประชุมวิชาการประจำ

ปีของคณะแพทยศาสตร์ในรายการคืนสู่เหย้า
 ศิษย์เก่าของเราท่านหนึ่งได้พูดในที่ประชุมว่า
 ท่านอายุเมื่อเห็นจุฬาลงกรณ์เวชสารเมื่อ
 เปรียบเทียบกับวารสารอื่นและต้องแอบอ่านใน
 ทึรโหลฐาน จากยัดนั้นมาบัดนี้ซึ่งเป็นเวลานาน
 พอสมควร ด้วยความสามารถของท่านผู้เขียน
 จุฬาลงกรณ์เวชสารได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปมาก
 เราอยากจะได้ยินท่านพูดว่าท่านภูมิใจใน
 วารสารของเรา หรืออย่างน้อยก็ช่วยติข้อ
 บกพร่อง เพื่อช่วยให้วารสารของเรามีคุณภาพ
 ไม่เป็นรองใคร นอกจากนี้ถ้าท่านผู้อ่านจะ
 กลายเป็นผู้เขียน ช่วยเขียนส่งมาจุฬาลงกรณ์
 เวชสารหรืออย่างน้อยช่วยย่อวารสารตาม
 รูปแบบสากลสักหนึ่งหรือสองเรื่องก็นับว่าเป็น
 ผู้ช่วยสนับสนุนจุฬาลงกรณ์เวชสารของเราอย่าง
 ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

เสาวนีย์ จำเดิมแผ้วถดึก
 29/7/24